



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

เรื่อง ผลการพิจารณารับย้ายและรับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/
ชำนาญการ จำนวน ๑ อัตรา, เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญาน จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่ง เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญาน จำนวน ๑ อัตรา (ตำแหน่งว่าง)
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศรับย้ายและรับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งว่าง ดังนี้ ๑). ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน ๑ อัตรา ๒).ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญาน จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญาน จำนวน
๑ อัตรา ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ กส ๐๐๓๒.๐๐๙/ว ๑๔๗๒๒ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
และที่ กส ๐๐๓๒.๐๐๙/ว ๑๔๗๒๓ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งได้ประกาศรับย้ายรับโอนข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๒-
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ และทำการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นขอย้ายและขอโอนในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น บัดนี้
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับย้ายและรับโอนได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณา ให้ผู้ได้รับการพิจารณารับย้าย
และรับโอนได้ทราบ ดังนี้.

๑. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ รพ.ห้วยเม็ก จำนวน ๑ อัตรา
ผู้ได้รับการพิจารณารับย้าย คือ นางสาวทิพาดา เพิ่มสิน
๒. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญาน รพ.ห้วยเม็ก จำนวน ๑ อัตรา
ผู้ได้รับการพิจารณารับย้าย คือ นางสาวนิตยา มูลเกตุ
๓. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญาน รพ.ยางตลาด จำนวน ๑ อัตรา
ผู้ได้รับการพิจารณารับย้าย คือ นางสาวพรภคินันท์ พงศ์ภักดิ์
๔. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญาน รพ.เขาวง จำนวน ๑ อัตรา
ผู้ได้รับการพิจารณารับย้าย คือ นางสาวดารากร กุลสอนนาน

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการพิจารณารับย้ายตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์นี้ ไปรายงานตัวภายใน
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในวันเวลาและราชการ ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการย้ายฯ ของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขต่อไป แต่หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิในการขอย้ายครั้งนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายประวิตร ศรีบุญรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์